

**ด่วนที่สุด**

ที่ ศธ 04114/๑4๐4



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 49000

13 พฤษภาคม 2562

เรื่อง การเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนา  
มาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู สานงานการสอน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04216/ว 649  
ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 จำนวน 1 ชุด

ด้วย ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า ก.ค.ศ. ได้แก้ไขหลักเกณฑ์  
และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน โดยกำหนดให้หลักสูตรการพัฒนาต้อง  
มีองค์ประกอบด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านความเป็นครูและคุณลักษณะที่คาดหวัง โดยมีเงื่อนไขคือเป็นหลักสูตรที่  
สถาบันพัฒนาครูรับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ และ ก.ค.ศ.มีมติให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณารับรองหลักสูตรให้  
เป็นไปตามกรอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนและให้รายงาน  
ก.ค.ศ.ทราบ ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สั่งการให้สำนักงานเขต  
พื้นที่การศึกษาจัดส่งหลักสูตรการอบรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการอบรมหรือจัดอบรมร่วมกับ  
หน่วยงานภายนอก โดยเป็นหลักสูตรที่มีงบประมาณ หรือได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบุคคลภายนอก ให้  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณารับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามาบันทึกเป็น  
ชั่วโมงการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ขอให้โรงเรียนศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์  
ตามเอกสารที่แนบเพื่อทราบ หากมีกิจกรรมของโรงเรียนที่จัดพัฒนาให้กับข้าราชการครูสายงานการสอน ขอให้  
ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรที่จะจัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยรวบรวมรายละเอียดโครงการ จัดส่ง  
ให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ภายใน เดือน  
พฤษภาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ โล่ห์คำ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร 0-4261-1532-ต่อ 14

โทรสาร0-4261-3040